



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่การคัดเลือก  
เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่การ  
คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ดังมี  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ  
สอบแข่งขัน ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ  
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ  
ประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ออกไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการ  
คัดเลือก หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องการคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้น  
แต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าการคัดเลือกได้

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่การคัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดำเนินการคัดเลือกตาม  
สมควรผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือทดสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่สำหรับการคัดเลือก  
วิชาแรก ผู้ใดเข้าห้องการคัดเลือกหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้ารับ  
การคัดเลือก

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องการคัดเลือก  
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำ การคัดเลือกเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้อง  
ได้หลังจากเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มการคัดเลือกและจะต้องออกห่างจากห้องการ  
คัดเลือก โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการคัดเลือก

๖. หากผู้เข้ารับการคัดเลือกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน  
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องการคัดเลือก หรือประธานการคัดเลือกในทันที เพื่อจะได้พิจารณา  
ดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุจนเกินควร อาจจะไม่ได้รับ  
การพิจารณา

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ใดทุจริตในการคัดเลือกไม่ว่าวิชาใดจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการคัดเลือกในวิชานั้น

๔. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องงการคัดเลือก

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการคัดเลือกข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วนกระดาษเขียนตอบทางคณะฯ จะจัดให้และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกชนิดออกนอกห้องการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดห้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สอบคัดเลือกวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑.	๑๐๐๑	นายวิปศย์ บุญสำลี	

กำหนดวันเวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่การคัดเลือก

วัน คัดเลือก	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒	ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) - Hardware - Software  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน) - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่ง จะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มี บุคลิกภาพและท่วงท่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น	๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.   ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป		ห้องประชุมเฟื่องเพชร ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์          ห้องประชุมเฟื่องเพชร ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ตั้งของสนามสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เลขที่ ๑๓๘๑ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  
๑๐๘๐๐

โทรศัพท์

๐ ๒๘๓๖ ๓๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๘

มีรถประจำทางผ่าน ดังนี้

สาย ๓๒, ๒๐๓, ๑๗๗, ๙๗, ๓๓, ๕๔๓ก, ๖๔